

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 86/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 26 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải về việc thực hiện dự án năng lượng thôn II

Ngày 20 tháng 10 năm 2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải đã nghe Ban QLDA năng lượng nông thôn II Phú Thọ báo cáo tiến độ thực hiện dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) và phương án thu hồi nợ vốn đầu tư của dự án. Cùng dự có lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Phú Thọ và Công ty Điện lực Phú Thọ.

Sau khi nghe Ban QLDA năng lượng nông thôn II Phú Thọ báo cáo tiến độ thực hiện, phương án thu hồi nợ vốn đầu tư của dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) và ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải kết luận như sau:

1. Về tiến độ thực hiện dự án: Việc đầu tư giai đoạn I đến nay tuy đã cơ bản hoàn thành (đã thi công xong và đóng điện cho 53/54 xã, giải ngân được 112/131 tỷ đồng vốn vay WB và đã lập hồ sơ quyết toán được 10/30 gói thầu), song so với yêu cầu và tiến độ dự án là quá chậm. Yêu cầu Ban QLDA năng lượng nông thôn II Phú Thọ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành việc thi công và đóng điện cho 01 xã còn lại trong quý IV năm 2010; hoàn thành hồ sơ quyết toán các gói thầu để báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2011.

Đối với việc đầu tư giai đoạn II (dự án REII mở rộng): Ban QLDA đã có nhiều cố gắng trong triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công đáp ứng được yêu cầu tiến độ dự án. Yêu cầu Ban QLDA tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thực hiện để ứng tiếp vốn cho nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công công trình.

2. Về phương án thu hồi nợ vốn đầu tư của dự án: Không giao Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng thực hiện thu hồi nợ mà thực hiện theo phương án bàn giao tài sản lưới điện, công nợ đầu tư cho ngành điện quản lý và thu hồi nợ cho tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, căn cứ Thông tư liên tịch số: 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, các quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, Ban QLDA năng lượng nông thôn II Phú Thọ và các cơ quan đơn vị liên quan lập phương án, kế hoạch bàn giao lưới điện các xã thuộc dự án REII (bao gồm phương án thu hồi nợ, xử lý hoàn trả vốn các nguồn, phương án sử dụng lao động sau bàn giao, số lượng xã dự kiến bàn giao, kế hoạch bàn giao...) báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Công ty Điện lực Phú Thọ có trách nhiệm báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về phương án tiếp nhận và bàn giao tài sản của các xã sau khi đầu tư dự án (bao gồm cả phần tài sản đã đầu tư của các xã, hợp tác xã), phương án hoàn trả vốn (kể cả vốn ngân sách tỉnh) và phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể phương án thu hồi và trả nợ vốn đầu tư cho dự án.

3. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng phát triển Phú Thọ và Công ty Điện lực Phú Thọ:

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển Phú Thọ: Giải ngân thanh toán, ứng vốn kịp thời cho các nhà thầu, giúp nhà thầu đỡ khó khăn về vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thực hiện gói thầu.

- Công ty Điện lực Phú Thọ: Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc đầu tư các trạm biến áp ở các xã được đầu tư phân hạ áp giai đoạn I; triển khai đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp hiện có ở các xã được đầu tư phân hạ áp giai đoạn II để nâng cao chất lượng nguồn điện, hiệu quả vốn đầu tư phân hạ áp, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong các xã vùng dự án.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hậu (Đã ký)